

Những lộ trình vào Đại Học

Thông tin dành cho phụ huynh và người chăm sóc

Những học sinh cuối phổ thông có thể lựa chọn nhiều lộ trình vào đại học, đào tạo và việc làm. Các lộ trình có thể được lựa chọn để đáp ứng sở thích, kỹ năng, nhu cầu và nguyện vọng của học sinh.

Có những lộ trình vào đại học nào?

ATAR

Xếp Hạng Tuyển Sinh Đại Học Úc (Australian Tertiary Admissions Rank - ATAR) của một học sinh được tính bằng cách sử dụng kết quả khóa học và kỳ thi của học sinh. Cần có tối thiểu bốn khóa học ATAR. Đối với hầu hết học sinh, bản chất học thuật và thử thách của các khóa học ATAR tạo cho các em sự chuẩn bị tốt nhất để thành công ở đại học.

Để được xem xét vào đại học với tư cách là một học sinh tốt nghiệp sử dụng ATAR, học sinh phải:

- đáp ứng các yêu cầu đối với Chứng Chỉ Giáo Dục Tây Úc (Western Australian Certificate of Education)
- đáp ứng tiêu chuẩn Năng Lực Anh Ngữ do mỗi trường đại học đề ra, thông qua một trong những cách sau đây:
 - Anh Ngữ ATAR
 - Văn Học ATAR
 - ATAR EAL/D hoặc tương đương (từ 50 điểm trở lên trên thang điểm)
 - các yêu cầu tối thiểu trong bài kiểm tra viết STAT (Special Tertiary Admissions Test - Bài Kiểm Tra Tuyển Sinh Đại Học Đặc Biệt) dành cho Anh Ngữ.
- đạt được ATAR đủ cao để tham gia một khóa học cụ thể, và
- thỏa mãn bất kỳ điều kiện tiên quyết hoặc yêu cầu đặc biệt nào để tham gia một khóa học cụ thể.

Học sinh Lớp 12 sẽ được nhà trường của mình cung cấp thông tin về đăng ký vào các trường đại học và nhập học các khóa học đại học.

ATAR với Điều Chỉnh Xếp Hạng Lựa Chọn (Selection Rank Adjustment)

Một số học sinh đủ điều kiện để được điều chỉnh ATAR. Các điều chỉnh làm tăng thứ hạng của một học sinh do các yếu tố như:

- hiệu suất trong các môn học của Lớp 12
- sống hoặc đi học ở một khu vực nhất định
- là người đầu tiên trong gia đình học đại học, hoặc
- đủ điều kiện đối với các Chương Trình Tiếp Cận Giáo Dục.

Một học sinh có thể có các thứ hạng lựa chọn khác nhau cho các trường đại học khác nhau. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập:

Đại học	Trang mạng
Curtin	https://study.curtin.edu.au/applying/pathways/stepup-to-curtin
Edith Cowan	https://www.ecu.edu.au/_data/assets/pdf_file/0011/676946/ECU-Access-Eligible-WA-Schools.pdf
Murdoch	https://www-uat.murdoch.edu.au/study/pathways-to-uni/high-school/selection-rank-adjustment
Đại Học Tây Úc	https://www.uwa.edu.au/study/how-to-apply/admission-entry-pathways/broadway

Giáo Dục và Đào Tạo Nghề (Vocational Education and Training - VET)

Học sinh có thể sử dụng các bằng cấp VET để đáp ứng các yêu cầu đầu vào tối thiểu của một loạt các khóa học đại học. Thông thường, các ứng viên đã đạt được WACE, hoàn thành bằng cấp ở trình độ Chứng Chỉ IV và đáp ứng Năng Lực Anh Ngữ. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập:

Đại học	Trang mạng
Curtin	https://study.curtin.edu.au/applying/pathways/tafe-vet
Edith Cowan	https://www.ecu.edu.au/future-students/course-entry Học sinh có thể sử dụng Chứng Chỉ III và năng lực Anh Ngữ để đăng ký vào các khóa học UniPrep của ECU, để biết thông tin hãy truy cập https://www.ecu.edu.au/degrees/uniprep
Murdoch	https://www-uat.murdoch.edu.au/study/pathways-to-uni/vocational-education-and-training Học sinh có thể sử dụng Chứng Chỉ II về Giáo Dục Phổ Thông dành cho Người Trưởng Thành hoặc Chứng Chỉ III và năng lực Anh Ngữ để đăng ký vào các chương trình OnTrack và FlexiTrack của Murdoch. Để biết thông tin hãy truy cập: <ul style="list-style-type: none"> OnTrack - https://www-uat.murdoch.edu.au/course/enabling/n1069 FlexiTrack - https://www-uat.murdoch.edu.au/course/enabling/n1095
Đại Học Notre Dame	https://www.notredame.edu.au/study/pathways/vet-study Có sẵn cho hầu hết các khóa học ngoại trừ Luật, Vật Lý Trị Liệu và Giáo Dục.
Đại Học Tây Úc	https://www.uwa.edu.au/study/How-to-apply/Admission-entry-pathways/Diploma-Entry-Pathway

Các lộ trình dành cho Học Sinh Thổ Dân và Đảo Dân Eo Biển Torres

Có các lộ trình dành riêng cho học sinh Thổ Dân và Đảo Dân Eo Biển Torres vào đại học. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập:

Đại học	Trang mạng
Curtin	https://karda.curtin.edu.au/study/enabling-courses
Edith Cowan	Bài Đánh Giá Mức Độ Sẵn Sàng Cho Đại Học Dành Cho Người Thổ Dân (Aboriginal University Readiness Assessment - AURA) cho phép học sinh đã hoàn thành Chứng Chỉ II hoặc thấp hơn được xem xét để vào đại học. Để biết thông tin, hãy truy cập https://www.ecu.edu.au/centres/kurongkurl-katitjin/student-success-and-support/aboriginal-university-readiness-assessment
Murdoch	Chương trình hỗ trợ K-Track là một khóa học cho phép người Thổ Dân và Đảo Dân Eo Biển Torres bắt đầu học đại học hoặc đang tìm kiếm một sự thay đổi trong hướng đi. Để biết thông tin, hãy truy cập https://www.murdoch.edu.au/life-at-murdoch/perth-campus/facilities-services/kulbardi-aboriginal-centre/k-track-enabling-program
Đại học Notre Dame	Notre Dame có một số cơ hội và lộ trình đầu vào thay thế dành cho học sinh Thổ Dân và Đảo Dân Eo Biển Torres theo học Y Khoa. Để biết thông tin, hãy truy cập https://www.notredame.edu.au/current-students/support/indiological-portal
Đại Học Tây Úc	Các cơ hội học tập bản địa: Đại Học Tây Úc Bao gồm khóa học Định Hướng Cho Sinh Viên Thổ Dân và chương trình Đầu Vào Tạm Thời. Để biết thông tin, hãy truy cập https://www.uwa.edu.au/study/indigene-study

Các Khóa Học Dự Bị Đại Học

Các khóa học dự bị hoặc chuẩn bị cho đại học được thiết kế để chuẩn bị cho học sinh đủ điều kiện tham gia một loạt các khóa học đại học. Các khóa học này tập trung vào các kỹ năng cần thiết cho việc học ở cấp đại học như nghiên cứu, quy trình viết và tính toán. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập:

Đại học	Trang mạng
Curtin	Chương trình UniReady miễn phí và dành cho học sinh mới tốt nghiệp và học sinh trưởng thành. Để biết thông tin, hãy truy cập https://study.curtin.edu.au/applying/pathways/uniready-enabling-program
Edith Cowan	Các khóa học UniPrep miễn phí và dành cho học sinh sắp tốt nghiệp và học sinh trưởng thành. Để biết thông tin, hãy truy cập https://www.ecu.edu.au/degrees/uniprep
Murdoch	Murdoch có một loạt các lộ trình chuẩn bị. Để biết thông tin, hãy truy cập http://www.murdoch.edu.au/study/courses/enabling-pathways
Đại Học Notre Dame	https://www.notredame.edu.au/study/pathways/tertiary-pathway-program

Đầu vào dựa trên hồ sơ học vấn

Học sinh có thể được xem xét để tham gia các khóa học đại học cụ thể dựa trên hồ sơ học vấn thể hiện thành tích học tập, trình độ, năng lực và sự phù hợp để học đại học. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập:

Đại học	Trang mạng
Curtin	Đầu vào dựa trên hồ sơ học vấn có sẵn cho một loạt các khóa học nhân văn, khoa học, kinh doanh và khoa học sức khỏe. Để biết thông tin, hãy truy cập https://study.curtin.edu.au/applying/pathways/portfolio-entry
Edith Cowan	Học sinh có thể được xem xét để tham gia các khóa học đại học cụ thể trong các ngành nghệ thuật sáng tạo và thiết kế mà không có ATAR. Để biết thông tin, hãy truy cập https://www.ecu.edu.au/future-students/course-entry/creative-arts-portfolio-entry
Murdoch	Lộ trình truyền thông dành cho những học sinh sáng tạo muốn đăng ký một khóa học Nghệ Thuật. Để biết thông tin, hãy truy cập: <ul style="list-style-type: none">• https://www.murdoch.edu.au/study/courses/underosystem-courses/portfolio-entry-pathway• http://www.murdoch.edu.au/study/courses/underosystem-courses/portfolio-entry-pathway/media-portfolio-pathway

Đầu vào dựa trên kinh nghiệm

Học sinh có thể được xem xét để nhập học một khóa học đại học thông qua đánh giá của trường đại học về khả năng thành công trong giáo dục đại học dựa trên bằng chứng được cung cấp. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập:

Đại học	Trang mạng
Curtin	Có thể giúp học sinh được nhận vào khóa học ưa thích của họ nếu không có lộ trình nào khác phù hợp. Để biết thông tin, hãy truy cập https://study.curtin.edu.au/applying/pathways/access-curtin
Edith Cowan	Cho phép học sinh được xem xét tham gia một khóa học đại học thông qua đánh giá khả năng thành công của họ trong giáo dục đại học. Để biết thông tin, hãy truy cập https://www.ecu.edu.au/future-students/course-entry/experience-based-entry-scheme
Đại Học Tây Úc	Cung cấp lựa chọn được đánh giá hoặc không được đánh giá để học những học phần cá nhân mà họ lựa chọn mà không cần đăng ký vào một khóa học cấp bằng. Để biết thông tin, hãy truy cập https://www.uwa.edu.au/study/courses-and-careers/short-courses/access-uwa-assessed

Chương Trình Tiếp Cận Giáo Dục

Những học sinh gặp hoàn cảnh đặc biệt trong quá trình học trung học phổ thông, có ảnh hưởng xấu đến việc học Lớp 11 và 12 của họ, có thể xin nhập học bậc đại học tại các

trường đại học ở Tây Úc. Các ứng viên có thể nộp đơn xin xem xét đặc biệt thông qua Trung Tâm Dịch Vụ Tổ Chức Đại Học (Tertiary Institution Service Centre - TISC).

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang mạng của TISC www.tisc.edu.au/static/guide/eas.tisc